



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักการศึกษา (สำนักงานการเจ้าหน้าที่ โทร. ๐ ๒๕๓๗ ๖๖๓๑ - ๕ ต่อ ๓๔๓๘ โทรสาร ๓๔๓๘)

ที่ กท ๐๘๐๒/๑๐๘๕๗

วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานด้านการจัดการศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร และผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร

เรียน ผู้อำนวยการเขต

พร้อมหนังสือนี้ สำนักการศึกษา ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักการศึกษา ด่วนที่สุด ที่ กท ๐๘๐๒/๓๑๘๗ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานด้านการจัดการศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร และผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร ตามที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้โปรดให้ความเห็นชอบ มาเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร และผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครใช้เป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

กน จน.

(นายเกรียงไกร จงเจริญ)

ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา



# ด่วนที่สุด

# บันทึกข้อความ

กลุ่มงานบริหาร รว.กทท.  
และ กย.ร.กทท. (รท.กทท.๔)  
วันที่ ๗ มี.ค. ๖๐  
ที่ - อ.เม.ย. ๒๕๖๓  
๑.๕๐/๒.

รองปลัดกรุงเทพมหานคร  
รับที่ ส.บ.๑๕๔  
วันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๓  
เวลา ๑๕.๐๐

ส่วนราชการ สำนักการศึกษา (สำนักงานการเจ้าหน้าที่ โทร ๓๔๔๒ โทรสาร. ๐ ๒๔๓๓ ๖๒๗๕) กลุ่มงานเลขานุการ รว.กทท.  
ที่ กท ๐๔๐๒/๓๑๘๗ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ รับ ๐๘:๓๕  
วันที่ - 3 มี.ย. 2563

เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานด้านการจัดการศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร  
เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร ศ.กทท. จท. 271 กลุ่มงานเลขานุการ รว.กทท.  
วันที่ - ๓ มี.ย. ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ วันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐  
ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ เห็นชอบมาตรการเร่งด่วน

ในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตามที่รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข  
เสนอและให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งเร่งดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องเป็นไป  
ตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้เห็นเป็นรูปธรรม ซึ่งในการนี้  
สำนักงาน ก.ก. ได้มีหนังสือด่วนที่สุดที่ กท ๐๓๐๗/๕๖๒ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ แจ้งหน่วยงานในสังกัด  
กรุงเทพมหานครเรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งและการเลื่อนเวลาทำงานเพื่อรองรับสถานการณ์  
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (พลตำรวจเอก-  
อัศวิน ขวัญเมือง) ได้เห็นชอบแนวทางการปฏิบัติฯ เวียนแจ้งให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานครใช้เป็นแนวทาง  
ปฏิบัติต่อไป นั้น

สำนักการศึกษาและสำนักพัฒนาสังคม ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน  
นอกสถานที่ตั้ง และการเลื่อนเวลาทำงานเพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
(โควิด-19) เป็นการเฉพาะสำหรับปฏิบัติงานและการให้บริการสาธารณะด้านการจัดการศึกษาของข้าราชการครู  
และบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร และผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร และโรงเรียน  
ฝักอาชีพรุงเทพมหานคร ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี และแนวทางปฏิบัติฯ ดังกล่าว สำนัก-  
การศึกษาขอเสนอแนวทางการปฏิบัติงานด้านการจัดการศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
กรุงเทพมหานคร และผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของ  
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)ของกรุงเทพมหานคร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนวทางฯที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อโปรดให้ความเห็นชอบ  
เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร และผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร  
ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

- เห็นชอบตาม ป.กทท.และ รว.กทท.เสนอ

พลตำรวจเอก (อัศวิน ขวัญเมือง)  
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  
๓๑ มี.ย. ๒๕๖๓

เรียน ผ.กทท.  
เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
ตามที่ สนศ. และ รว.กทท. เสนอ

(นายณัฐพงศ์ ดิษยบุตร)  
ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา

(นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์)  
ปลัดกรุงเทพมหานคร  
๑ มี.๕ ๖๓

นายกริยงศ สุตลาภ  
ผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร  
๓ มี.ย. ๒๕๖๓

(นายจจิต ชัชวานิชย์)  
รองปลัดกรุงเทพมหานคร  
๓๑ มี.ย. ๒๕๖๓

แนวทางการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งและการจัดการศึกษาเพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ  
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครและ  
ผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร

เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการแพร่กระจายที่มากขึ้น สำนักการศึกษาและสำนักพัฒนาสังคม ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษาในสังกัด กรุงเทพมหานคร ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรุงเทพมหานครและผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครทุกแห่ง ที่จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของดังกล่าว จึงกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครและผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษาสังกัด กรุงเทพมหานคร โดยถือปฏิบัติเป็น ๒ ช่วงเวลา ดังนี้

กรณีช่วงปิดภาคเรียนในระหว่างสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

แนวทางปฏิบัติงานสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา

๑. ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน รวมทั้งพนักงานสถานที่ พนักงานทั่วไป แม่บ้าน พนักงานรักษาความปลอดภัย ให้มาปฏิบัติงานตามปกติ
๒. ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษามอบหมายงานให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรุงเทพมหานครและผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติงานที่พักอาศัยตามแผนปฏิบัติงานที่กำหนด โดยกำหนดภาระงาน ระยะเวลาดำเนินการ ผลการปฏิบัติงาน วิธีการส่งงาน และกำหนดแนวทางติดตามประเมินผลงานเป็นรายสัปดาห์ โดยส่งเสริมและทำความเข้าใจรูปแบบและช่องทางการติดต่อสื่อสารภายในโรงเรียน โดยใช้ระบบอินเทอร์เน็ต เช่น Facebook, Line เพื่อส่งงาน, การประชุมผ่าน แอป Zoom, การประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (video Conference) ผ่าน Smartphone และมีคอมพิวเตอร์ Notebook เป็นต้น
๓. ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินจำเป็น ผู้บริหารสถานศึกษาต้องสามารถติดต่อสื่อสารกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครและผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครและพร้อมรับคำสั่งให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรุงเทพมหานครตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายโดยทันที
๔. ให้ผู้บริหารสถานศึกษา สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานที่บ้านตามแผนปฏิบัติงานที่กำหนด เพื่อให้มั่นใจว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครและผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษาสังกัด กรุงเทพมหานครมีทรัพยากรต่าง ๆ เพียงพอ เพื่อให้การปฏิบัติงานที่พักอาศัยบรรลุตามเป้าหมาย
๕. ให้ผู้บริหารสถานศึกษาเตรียมความพร้อมเรื่องการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้เหมาะสมกับระดับชั้น เพื่อให้ทันเปิดภาคเรียน

แนวทางปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร  
ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานที่พักอาศัย

๑. ลงเวลาการปฏิบัติราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามที่ผู้บริหารสถานศึกษากำหนดตามความเหมาะสม เพื่อให้สามารถลงเวลาปฏิบัติราชการและจัดเก็บข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ โดยให้ผู้บริหารตรวจสอบกำกับเวลาการปฏิบัติราชการทุกวัน
๒. จัดพื้นที่บริเวณทำงานให้มีความพร้อมและปลอดภัย
๓. สามารถสื่อสารกับผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อนร่วมงาน ได้ตลอดเวลา

๔. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ผู้ปฏิบัติงานต้องปฏิบัติตามแผนที่กำหนดให้บรรลุเป้าหมาย และรายงานให้ผู้บริหารสถานศึกษาทราบเป็นรายสัปดาห์ ตามช่องทางการสื่อสารที่กำหนดไว้

๕. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครและผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร ดูแลสุขภาพอนามัยตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงานที่พักอาศัย ในกรณีที่อยู่ในภาวะเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ให้แจ้งผู้บริหารสถานศึกษาและปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

กรณีเปิดภาคเรียนในระหว่างสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังไม่คลี่คลาย

๑. ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน รวมทั้งพนักงานสถานที่ พนักงานทั่วไป แม่บ้าน พนักงานรักษาความปลอดภัย ให้มาปฏิบัติงานตามปกติ

๒. ฝ่ายวิชาการจัดตารางเรียนให้สอดคล้องกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้และระดับชั้น เช่น ระดับชั้นประถมศึกษาอาจจะให้จัดกลุ่มย่อยจัดการเรียนการสอน หรือเรียนผ่านสื่อออนไลน์ ส่วนระดับมัธยมศึกษาจะใช้จัดการเรียนการสอนออนไลน์เต็มรูปแบบ โรงเรียนฝักอาชีพกรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักพัฒนาสังคม จัดการเรียนการสอนทางสื่อออนไลน์ เป็นต้น

๓. ทำความเข้าใจกับผู้ปกครองถึงระบบการเรียนการสอนออนไลน์เพื่อให้ผู้ปกครองมีความพร้อมปฏิบัติการไปกับสถานศึกษาและครู

๔. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ดำเนินการจัดเตรียมการเรียนการสอนแบบออนไลน์กับนักเรียน โดยเปิดช่องทางให้นักเรียนสามารถรับเอกสารการสอนออนไลน์และสอบถามข้อสงสัยได้ ดังนี้

๔.๑ การสอนสดที่สามารถมีปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนได้ เช่น การสอนผ่าน แอป Zoom ให้จัดการเรียนการสอนในเวลาตามตารางสอน หรือนอกตารางสอนปกติที่สะดวกกับนักเรียน

๔.๒ การจัดทำไฟล์วีดิโอการสอนของตนเองไว้ล่วงหน้าที่มีคุณภาพเสียงและภาพดี เพื่อให้ นักเรียนเรียนด้วยตนเองผ่านระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

๔.๓ ในรายวิชาที่ไม่สามารถสอนแบบทางไกลได้ เช่น วิชาปฏิบัติหรือวิชาที่มีกิจกรรมการเรียนรู้แบบปฏิสัมพันธ์ในห้องเรียน ให้ผู้สอนปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนเป็นลักษณะอื่น เช่น การค้นคว้า การทำโครงการ หรือการส่งรายงาน

๔.๔ การจัดการเรียนการสอนตามข้อ ๑ และข้อ ๒ ให้ผู้สอนสามารถนับภาระงาน และรับคำตอบแทนการสอนได้เทียบเท่ากรณีการจัดการเรียนการสอนปกติ (บุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอน)

๔.๕ การสอบวัดผล ให้ผู้สอนพิจารณาปรับรูปแบบอื่น เช่น การเก็บคะแนนระหว่างเรียนออนไลน์ การส่งรายงาน การนำเสนอผ่านระบบออนไลน์ การสอบรายบุคคลให้ทำที่พักอาศัย หรือสอบแบบออนไลน์

ทั้งนี้ ให้โรงเรียนจัดทำแผนปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งและการจัดการศึกษาเพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครและผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ๒ ช่วงเวลา คือ ช่วงปิดภาคเรียน และช่วงเปิดภาคเรียนในระหว่างสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังไม่คลี่คลาย